

Số: 73/TB -TT HĐND

Nga Sơn, ngày 8 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO
Kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá XVIII

Thực hiện Điều 48 Luật tổ chức HĐND&UBND năm 2003;

Trong các ngày 06 và 07/7/2015. Tại hội trường lớn trung tâm hội nghị huyện Nga Sơn, kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã diễn ra trong không khí trách nhiệm dân chủ, bảo đảm theo luật định. Các vị đại biểu là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XXII, Thường trực Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu tại khu vực Nga Sơn; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII. Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các vị đại biểu là Bí thư Đảng bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND xã, thị trấn đã về tham dự kỳ họp, Đài truyền thanh huyện dự và đưa tin

Ông: Mai Văn Hải Tỉnh ủy viên - Bí Thư Huyện Ủy – Chủ Tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Sau diễn văn khai mạc, Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Bước vào thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn huyện gặp không ít những khó khăn do giá một số mặt hàng phục vụ cho sản xuất và đời sống ở mức cao, giá đầu ra một số sản phẩm nông nghiệp không ổn định, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài, thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất đầu vụ thu, vụ mùa, những khó khăn đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Song, được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các Cấp uỷ đảng, Chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích cực; và đạt được những kết quả quan trọng. Các ngành kinh tế vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu vượt cao hơn so với cùng kỳ, chỉ đạo tổ chức sản xuất vụ xuân sớm hơn mọi năm từ 7 đến 10 ngày, đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; diện tích mạ khay, cấy máy được trên 285 ha. Triển khai xây dựng thí điểm cánh đồng mẫu lớn với diện tích 20 ha tại xã Nga An và 30 ha tại xã Nga Vịnh; xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2015-2016. Tiếp tục chỉ đạo mở rộng cây trồng có giá trị kinh tế cao, diện tích 500ha. Tổng

diện tích gieo trồng đạt 8.931ha. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 6 tháng đầu năm đạt 28,935 tấn, đạt 102,1%CK, Trong đó: diện tích lúa 4.171ha, năng suất đạt 63,6tạ/ha, tăng 0,1tạ/ha; Cây cói 839ha (giảm 160,5ha so với cùng kỳ), năng suất đạt 69tạ/ha, Chăn nuôi trang trại công nghiệp và chăn nuôi nông hộ trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển khá giá cả ổn định; Tiếp tục chỉ đạo khắc phục ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và trong khu dân cư bằng biện pháp sử dụng đệm lót sinh học và xây bể biôga. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 3.627 tấn, tăng 0,9%CK. Chỉ đạo xây dựng, triển khai và kiểm tra phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015. Đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã có bước tăng trưởng khá. Dịch vụ & Thương mại tiếp tục có bước phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 556,7 tỷ đồng, bằng 114,3% so cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 55,9%, Thu ngân sách huyện đạt 80,4%KH huyện giao, Thu ngân sách xã đạt 98,6% KH, tình hình thu chi ngân sách đã đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên, đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch đề ra ngay từ đầu năm và theo Kế hoạch số 72-KH/HU để bảo đảm các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Các hoạt động văn hoá-xã hội chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; tình hình chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được HĐND huyện đã chỉ ra những hạn chế đó là:

Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở một số xã tiến độ thực hiện chậm, chưa đề ra các giải pháp cụ thể để làm chuyển biến tình hình ở địa phương. Chỉ đạo tổ chức sản xuất để nâng cao thu nhập cho nông dân ở một số xã chưa được quan tâm, nhất là việc mở rộng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Việc giải quyết tồn đọng về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số xã còn chậm. Công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch chưa đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện khắc phục ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, các gia trại, trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp có chuyển biến nhưng vẫn còn bức xúc trong nhân dân. Chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, trường chuẩn Quốc gia và xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tiến độ còn chậm. Công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, quản lý xe quá khổ, quá tải còn hạn chế.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn không ít khó khăn, thiên tai, dịch bệnh khó lường. chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, phải phấn đấu cho đạt và vượt mức về tăng giá trị sản xuất 13,5%; thu nhập trên đầu người phải đạt 21,5 triệu đồng/người/năm;

Kết luận và bế mạc kỳ họp Ông Mai Văn Hải Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong thời gian còn lại của năm 2015, Chính quyền, các tổ chức chính trị, các ngành, các cấp trên địa bàn huyện cần tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1 Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án “chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2014-2020, định hướng đến 2030”; tổ chức thực hiện tốt phương án sản xuất vụ thu, vụ mùa và phương án sản xuất vụ đông 2015-2016; thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015-2020; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp, tổ chức thực hiện việc xây dựng thí điểm mô hình cánh đồng mẫu lớn 20 ha tại Nga An, 30 ha tại Nga Vịnh; đẩy mạnh việc tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT trong nuôi trồng thủy sản; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, tu sửa cầu cống...đảm bảo cho việc tiêu, thoát nước trong mùa mưa, bão.

Chỉ đạo đẩy mạnh thâm canh cói trong vùng quy hoạch, nhất là những diện tích mới được cải tạo, nhất thiết không để tái hoang ở những diện tích đã cải tạo; tiếp tục chuyển diện tích cói hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản và trang trại tổng hợp theo quy hoạch; tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ cho thâm canh cói và vùng chuyển đổi từ trồng cói sang trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Tập trung đẩy mạnh chăn nuôi nông hộ, gắn với khắc phục ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình và mở rộng diện tích cây trồng cho giá trị kinh tế cao, gắn với chuyển giao các tiến bộ KHKT, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu các khoản thu theo kế hoạch; tiếp tục rà soát, phân loại các nguồn thu để có biện pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng, thu phí và các lệ phí theo quy định; đẩy mạnh việc khai thác nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất; các nguồn thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện; chỉ đạo chi theo dự toán đã được phân bổ từ đầu năm, thực hành tiết kiệm chi trong sử dụng ngân sách Nhà nước; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng ngân sách của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

3. Tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm, không để lấn chiếm, tự làm các mô hình kinh tế không đúng quy hoạch. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để cấp GCNQSD đất ở cho nhân dân. Xây dựng quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.

4. Tích cực đầu mối chuẩn bị tốt các điều kiện khởi công xây dựng nhà truyền thống huyện, Trung tâm y tế huyện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Thị trấn ở vị trí mới, nhà máy nước sạch, đường bắc sông Hưng Long đoạn từ Cầu Mới đi cầu Mậu Tài, xây dựng hạ tầng khu vực chợ Thị trấn ở vị trí mới; lập dự án đường đôi kéo dài qua sân vận động huyện; điều chỉnh quy hoạch sân vận động huyện; đường Nga Tân - Nga Tiến - Nga Thái. Tiếp tục đầu mối với tỉnh và Trung ương để mở rộng địa giới hành chính Thị trấn theo đề án. Các xã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình do xã làm chủ đầu tư.

5. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, các mặt hàng xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu cói, tăng cường công tác tìm kiếm thị trường nội địa. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.

6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/HU và Kế hoạch số 72-KH/HU, trọng tâm là chỉnh trang nông thôn, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, cải tạo vườn tạp, ứng dụng đệm lót sinh học, xây dựng bể bioga; phân đấu, mỗi xã hoàn thành 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có từ 1 đến 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã: Nga Yên, Nga Hưng, Nga Mỹ, Nga Lĩnh được công nhận xã nông thôn mới trong năm 2015; các xã còn lại tập trung rà soát các tiêu chí, xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

7. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho khai giảng năm học 2015-2016; đẩy mạnh việc thực hiện đề án xây dựng Trường THPT Ba Đình, Trường THCS Chu Văn An thành trường trọng điểm chất lượng cao. Tuyên truyền, vận động nhân dân mua và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Tiếp tục kêu gọi, vận động ủng hộ để xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra, làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 1323/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và hương ước, quy ước thôn, xóm, làng văn hoá.

8. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên quân đợt 2 năm 2015, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, nổi cộm, không để bị động, bất ngờ; quyết liệt trong đấu tranh kiềm chế các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kìm chế tai nạn giao thông. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, và nhân dân ngay tại cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt Phương

án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015. Bảo đảm chính sách hậu phương quân đội.

9. HĐND, các ban của HĐND huyện thực hiện tốt các chương trình giám sát theo kế hoạch năm 2015; khuyến khích phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế đã ban hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các cơ chế mới thúc đẩy phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Cũng tại kỳ họp này ông Chủ tịch UBND huyện có bài phát biểu tiếp thu giải trình các vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm; đồng thời nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà UBND cần tập trung quản lý, điều hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của UBND, khắc phục những hạn chế, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết có hiệu quả, những vấn đề cử tri, đại biểu HĐND, MTTQ kiến nghị, đề xuất.

Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành cho tôi và bầu bổ sung chức danh trưởng ban pháp chế HĐND; chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016

Kết quả: 1) Bà Trương Thị Hiền Ủy viên ban Thường vụ - Trưởng ban Dân vận huyện ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016

2) Ông: Trần Văn Ý- Ủy viên ban Thường vụ - Trưởng Công An huyện; Ông: Phạm Quốc Yên - Ủy viên ban Thường vụ - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện; Ông: Thịnh Văn Huyền - Huyện ủy viên - Chánh thanh tra UBND huyện được bầu giữ chức UVUBND huyện Nga Sơn Khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016.

III. Hội đồng nhân dân huyện đã thống nhất thông qua các Nghị quyết sau đây:

1. Nghị quyết cho thôi giữ chức trưởng ban pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

2. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

3. Nghị quyết cho thôi giữ chức Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Ông Nguyễn Cao Sơn do đã nghỉ hưu, Ông Đặng Văn Minh, Bà Trương Thị Hiền do chuyển công tác.

4. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

5. Nghị quyết phê duyệt quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014.

6. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh quy hoạch trung tâm thể dục thể thao huyện Nga Sơn

7. Nghị quyết phê duyệt lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Khán đài sân bóng đá thuộc sân vận động huyện Nga Sơn

8. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường đôi từ Nhà văn hóa thanh thiếu nhi đến đường thanh niên.

9. Nghị quyết phê duyệt kế hoạch vốn bổ sung các dự án đầu tư năm 2015

10. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nga Sơn đến năm 2020

* Thành công của kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XVIII, là cơ sở thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2015, thể hiện sự năng động, trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện trước cử tri và nhân trong huyện. Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần đổi mới, dân chủ, nghiêm túc, kỳ họp thứ 10 khóa XVIII đã thành công tốt đẹp.

HĐND huyện kêu gọi cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân toàn huyện nêu cao truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN mà HĐND huyện đã quyết định ngay từ đầu năm và giải pháp cho phát triển KT-XH của những tháng cuối năm 2015./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ (B/c);
- UBND, UBMTTQ huyện;
- 33 Đại biểu HĐND huyện;
- Thủ trưởng cơ quan, ngành;
- TT HĐND 27 xã, thị trấn;
- Lưu: TTHĐND.

**TM.THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Đình Tổ